



แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

คำนำ

นโยบายในการพัฒนาบริการและส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย โดยกำหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ที่พัก สาธารณสุขพื้นฐาน การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การเสนอวัฒนธรรมไทยที่เป็นเอกลักษณ์ การกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพื่อส่งเสริมให้การท่องเที่ยวของไทยได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และบรรลุเป้าหมายได้ประโยชน์ด้วยกันทุกฝ่ายและมีความยั่งยืน นโยบายดังกล่าวมีความสำคัญต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับท้องถิ่น ประกอบกับแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนอกจากนี้งานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวยังเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวควรมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและการท่องเที่ยวโดยรวมของประเทศ โดยยึดหลักการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยใช้เป็นแนวทางและแนวปฏิบัติในการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยว

องค์กรบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม เห็นว่าการจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์กรบริหารส่วนตำบลแจ้ห่มเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงกระทำ เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็นำแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติ โดยมีการกำกับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขึ้น

องค์กรบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

กิจกรรม	ระยะเวลา	สถานที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑. ส่งเสริมประเพณีสลากภัตร	ต.ค. – พ.ย. ๖๑	- วัดม่อนกัญญาราม วัดผาแดงหลวง วัดเชียงหมั่น วัดกู่คำน้อย	
๒. ส่งเสริมประเพณีต่างข้าวซ้อมต่อ (กวนข้าวทิพย์)	ต.ค.๖๑ วันออกพรรษา	- วัดผาแดงหลวง	
๓. ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	พ.ย. ๖๑	อบต.แจ้ห่ม	
๔. ส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	ม.ค. – พ.ค. ๖๒	- วัดม่อนกัญญาราม วัดผาแดงหลวง วัดเชียงหมั่น วัดกู่คำน้อย	
๕. กิจกรรมแห่เทียนพรรษา	ก.ค. ๖๒	- วัดม่อนกัญญาราม วัดผาแดงหลวง วัดเชียงหมั่น วัดกู่คำน้อย	
๖. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่ - ท่องเที่ยวเชิงเกษตร - ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม - อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า - ไร่องานห่มน้แสน	ตลอดทั้งปี ตลอดทั้งปี ตลอดทั้งปี ตลอดทั้งปี	- ศูนย์การเรียนรู้เกษตรแบบ ผสมผสาน นายทินกร คนสุข - ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (การเลี้ยงกบ) นายสุรพล จันท์ศรี - วัดม่อนกัญญาราม วัดผาแดงหลวง วัดเชียงหมั่น วัดกู่คำน้อย - อ่างเก็บน้ำแม่ฟ้า - ไร่องานห่มน้แสน	

บทที่ ๓

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔) ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารแจ้ห่ม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ แนวทางการพัฒนา อนุรักษ์ ส่งเสริม พื้นฟู สร้างเครือข่ายและเฝ้าระวังทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณที่ได้มา			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	โครงการจัดทำป้ายชื่อ/ป้ายบอกทางสถานที่ท่องเที่ยว	เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาพักผ่อนในสถานที่ท่องเที่ยว	มีการติดตั้งป้ายตามสถานที่ท่องเที่ยว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	มีป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง	ผู้มาพักผ่อนในสถานที่ท่องเที่ยวได้รับความสะดวก	สำนักงานปลัด
๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยว	เพื่อสร้างภาพลักษณ์แก่แหล่งท่องเที่ยวในอบต.	ปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ	-	-	-	มีการปลูกปลูกต้นไม้ดอกไม้ประดับ แหล่งท่องเที่ยว	นักท่องเที่ยวมีความประทับใจและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	สำนักงานปลัด
๓	โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแจ้ห่มเป็นที่รู้จัก	มีการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	สื่อประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์	แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแจ้ห่มเป็นที่รู้จัก	สำนักงานปลัด

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณที่ได้มา			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๔	โครงการจัดทำเว็บไซต์สำหรับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่	เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อบต.แจ้ห่มเป็นที่รู้จักและนักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วครบถ้วน	มีการจัดทำเว็บไซต์แหล่งท่องเที่ยว	-	-	-	เว็บไซต์ของแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่	แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแจ้ห่มเป็นที่รู้จักอย่างทั่วถึง	สำนักงานปลัด
๕	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร	เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร	ให้ความรู้แนวทางการจัดทำแก๊สของสวนผลไม้ แปลงพืชผลทางการเกษตร	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	แหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริม	เกษตรกรมีรายได้จากการท่องเที่ยว	สำนักงานปลัด
๖	ให้การสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของภาคเอกชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบบูรณาการ	เพื่อส่งเสริมให้แหล่งท่องเที่ยว สะอาด มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	สนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวของภาคเอกชนในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แบบบูรณาการ	-	-	-	แหล่งท่องเที่ยวสะอาด ลดปริมาณขยะ และมีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	แหล่งท่องเที่ยวสะอาด มีนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	สำนักงานปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์

๑. ทำนุบำรุงส่งเสริมกิจกรรมทาง ด้านศาสนา

๒. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ประชาชนชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณที่ได้มา			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๑	สืบสานประเพณีสงกรานต์	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป	ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป	กองการศึกษา ฯ
๒	สืบสานประเพณีต่างข้าวหอมต๋อ	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดงานส่งเสริมประเพณีต่างข้าวหอมต๋อ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป	ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป	กองการศึกษา ฯ
๓	สืบสานประเพณีสลากภัตร	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดงานสืบสานประเพณีสลากภัตรตามวัดต่าง ๆ ในเขต อบต.แจ้ห่ม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป	ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป	กองการศึกษา ฯ
๔	สืบสานประเพณีสงกรานต์	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดงานส่งเสริมประเพณีสงกรานต์	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป	ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป	กองการศึกษา ฯ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย	งบประมาณที่ได้มา			ตัวชี้วัด	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔			
๕	สืบสานประเพณีลอยกระทง	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป	ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป	กองการศึกษา ฯ
๖	สืบสานประเพณีสงกรานต์	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ตามวัดต่าง ๆ ในเขต อบต. แจ้ห่ม	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป	ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป	กองการศึกษา ฯ
๗	ส่งเสริมการอนุรักษ์สืบสานฟื้นฟูขนบธรรมเนียมมารยาท ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	สืบสานฟื้นฟูขนบธรรมเนียมมารยาท ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป	ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ดำรงอยู่และสืบทอดตลอดไป	กองการศึกษา ฯ

